

Số: 20 /KH-TTr

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” do Thanh tra tỉnh làm đầu mối, góp phần nâng cao môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1935/KH-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; Kết quả tại Hội nghị phân tích chuyên sâu chỉ số PCI năm 2022; Văn bản số 1227/UBND-KTTS ngày 23/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023.

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” do Thanh tra tỉnh làm đầu mối, như sau:

I. MỤC TIÊU

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 góp phần duy trì và cải thiện vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Quảng Ninh và nhóm chỉ số “Chi phí không chính thức” nói riêng.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục nâng cao và cải thiện chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao là đầu mối Chỉ số Chi phí không chính thức, phân đầu tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu thành phần Chỉ số Chi phí không chính thức đã đạt thời gian qua được đồng thời cải thiện mạnh mẽ điểm chỉ số chi phí không chính thức được giao tại văn bản số 1227/UBND-KTTS ngày 23/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023, gắn với Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

- Phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây cản trở đến hoạt động của các doanh nghiệp. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh theo định hướng chung của Chính phủ, của tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

2. Nhiệm vụ được giao

- Tham mưu, xây dựng đa dạng các kênh phát hiện thông tin, tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế về tố cáo hành vi nhũng nhiễu và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp

- Thường xuyên rà soát, cập nhật công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm toán doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo, đảm bảo nguyên tắc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch không quá 1 lần/doanh nghiệp/năm (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm); không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với Thanh tra tỉnh

(1). Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt Chương trình hành động số 122/CTr-UBND ngày 19/1/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Kế hoạch số 04/KH-TTr ngày 30/1/2023 của Thanh tra tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 122/CTr-UBND trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cạnh tranh cấp quốc gia năm 2023, tập trung triển khai thực hiện những nội dung đảm bảo tiếp tục cải thiện điểm số, xếp thứ hạng, đạt mục tiêu đề ra đối với Chỉ số Chi phí không chính thức do Thanh tra tỉnh được giao làm đầu mối cùng các Sở, ngành được giao phối hợp chủ trì đảm bảo cải thiện bền vững, hiệu quả, thực chất.

(2). Trong phạm vi quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực về công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, GQKNTC và tham gia tố tụng các vụ án hành chính năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh; nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện hiệu quả thực chất mục tiêu công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết

khieu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính trong phạm vi toàn tỉnh nhằm tiếp tục cải thiện nâng cao chỉ số Chi phí không chính thức.

(3). Tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 10/1/2023 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh trong đó chủ động triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch, đảm bảo yêu cầu cuộc thanh tra rõ nội dung, rõ trách nhiệm, tránh chông chéo, bỏ sót nội dung, đảm bảo yêu cầu về thời gian, chất lượng, tiến độ; Triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

(4). Tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong việc thực hiện công tác chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật để ngăn ngừa các hành vi những nhiễu ngay chính trong hoạt động thanh tra, kiểm tra (nhất là các hoạt động kiểm tra chuyên ngành liên quan đến người dân và doanh nghiệp). Nếu phát hiện vi phạm kịp thời có hình thức xử lý, công khai kết quả xử lý đảm bảo quy định. Chủ động triển khai thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền, kịp thời kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

(5). Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; duy trì thiết lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhiễu.

(6). Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để kịp thời nắm bắt tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế về tố cáo hành vi nhiễu, đồng thời phối hợp giám sát chặt chẽ nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi có biểu hiện nhiễu, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

(7). Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì các chỉ số thành phần Chỉ số Chi phí không chính thức thường xuyên trao đổi thông tin có đề xuất các nội dung nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao điểm số, xếp hạng đối với từng chỉ số thành phần con Chỉ số Chi phí không chính thức.

2. Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương đơn vị trong tỉnh

(1). Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện hiệu quả thực chất mục tiêu công

tác thanh tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính, trong đó tập trung thực hiện nghiêm mục tiêu “3 tăng”, “3 giảm” và “3 không” cụ thể:

- *Về “3 tăng”*: (i1) Tăng tính tự giác, sự gương mẫu, nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đối với công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính, nhất là ở cấp huyện, sở, ngành và cấp xã, phường; (i2) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; (i3) Tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp qua: công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

- *Về “3 giảm”*: (i1) Giảm: Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mới; phát sinh vụ việc mới, đặc biệt là vụ việc phức tạp, tập trung đông người, vượt cấp và tái khiếu nại, tố cáo; (i2) Giảm số vụ việc: Chậm xem xét, giải quyết, chất lượng hạn chế, sai sót về trình tự, thủ tục, đặc biệt là chất lượng giải quyết khiếu nại lần 1 thấp, không giải quyết hết thẩm quyền, trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh; chậm thi hành các bản án hành chính có hiệu lực thi hành; (i3) Giảm số đầu mối cơ quan, đơn vị, tổ chức không tự kiểm tra, tự phát hiện, tự xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- *Về “3 không”*: (i1) Không được để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo, vụ việc tham nhũng, tiêu cực gây dư luận bức xúc; giữ vững sự ổn định, hình ảnh Quảng Ninh; (i2) Không được để xảy ra mất đoàn kết nội bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức hành chính sự nghiệp ở tất cả các cấp, nhất là tình trạng đơn thư tố cáo giấu tên, mạo danh, nặc danh phát sinh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gửi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, các cơ quan thanh tra; lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cố ý vi phạm pháp luật, vu khống, vu cáo gây rối nội bộ, làm hại người khác; (i3) Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thờ ơ, vô cảm đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án, để các thế lực thù địch phản động, chống đối lợi dụng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân gây mất an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân.

(2). Tăng cường công tác phối hợp triển khai tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành tại doanh nghiệp đối với các cuộc kiểm tra theo Kế hoạch định kỳ; đặc biệt những nội dung nằm trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, các Sở, ban ngành được giao cần chủ động rà soát với Kế hoạch năm để gộp chung vào Kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng năm đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 01

lần/01 doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Tăng cường công tác trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) đối với các nội dung liên quan công tác thanh tra kiểm tra để xử lý chông chéo (nếu có) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

(3). Quá trình triển khai tổ chức các cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất phải bám sát các văn bản chỉ đạo (của Trung ương, của tỉnh) đồng thời xem xét toàn diện nội dung đó đã được thanh tra, kiểm tra chưa để kế thừa kết quả trước đó và lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp để kiểm tra cho phù hợp (tránh trùng lặp); Thực hiện nghiêm các quy trình thanh tra, kiểm tra; công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra kiểm tra; Quá trình làm việc phải có văn bản thông báo, quyết định, kế hoạch kiểm tra, biên bản kết quả kiểm tra gửi cho đối tượng kiểm tra biết để giám sát.

3. Đối với các Sở, ngành được giao chủ trì chỉ số thành phần trong Chỉ số “Chi phí không chính thức” gồm (Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Công thương, Cảnh sát PCCC- Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh)

(1). Chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính (cấp độ 3-4); Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính (đất đai, thuế, cấp phép xây dựng, tài nguyên môi trường..), Thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp để có điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời về vấn đề thực hiện thủ tục cấp giấy phép con.

(2). Trong quá trình thực hiện, thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, những nhiễu gây phiền hà doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ công chức liên quan đến giải quyết các TTHC trong lĩnh vực thuế, tài nguyên đất đai, xây dựng, quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra để hạn chế việc cán bộ lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở của chính sách cũng như sự hạn chế hiểu biết của doanh nghiệp để sách nhiễu gây phiền hà, tham nhũng, hạn chế cơ hội cho cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ có cơ hội tham nhũng, tiêu cực.

(3). Phối hợp với các Sở ngành các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đột xuất, không báo trước đặc biệt là tại các Trung tâm hành chính công cấp huyện, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại cấp xã, phường, thị trấn; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết

khieu nại tố cáo.

(4). Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật để ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực (đặc biệt các hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực chuyên ngành về đấu thầu, xây dựng, cấp phép, đăng ký doanh nghiệp, quản lý thị trường, phòng cháy chữa cháy). Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khuyến khích người dân, doanh nghiệp không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí.

(5). Đối với Cục thuế tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến đến các doanh nghiệp trên địa bàn nội dung các chính sách quy định mới đảm bảo thông tin, chính sách thuế đến được nhanh nhất, đầy đủ, hiệu quả nhất tới các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hạn chế những vi phạm do chưa nắm vững chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền tải thông tin, tương tác người nộp thuế (NNT), minh bạch thông tin, giảm thời gian, chi phí đi lại, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Hoàn thiện hệ thống thông tin về NNT, đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác cho việc theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của NNT, giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp với NNT; Tăng cường giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại các Phòng thanh tra - kiểm tra, các Chi cục Thuế, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động ngành thuế, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ thanh kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế.

(6). Tòa án nhân dân tỉnh: Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan; Tập trung nâng cao hơn nữa công tác xét xử các loại án, đặc biệt là án kinh doanh thương mại góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2023; Tiếp tục đăng tải công khai các bản án, quyết định có hiệu lực về giải quyết tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp trên công thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xét duyệt để công thông tin điện tử của Tòa án tỉnh Quảng Ninh kết nối vào công thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Ninh đã được chấp nhận. Tại công thông tin của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có mục chỉ dẫn người dân liên kết tự động với Công thông tin của Tòa án nhân dân tối cao, tại đó đã công khai các thủ tục hướng dẫn tuyên bố phá sản và giải quyết tranh chấp hợp đồng theo quy định pháp luật để góp phần hướng dẫn, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thủ tục để tự thực hiện quyền của mình nếu có nhu cầu.

(7) Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- Công an tỉnh: Tăng cường công tác phối hợp, chủ động thông tin trao đổi liên quan các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành PCCC để thống nhất triển khai Kế hoạch thanh kiểm tra của tỉnh đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/doanh nghiệp/năm.

4. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc cung cấp các thông tin ý kiến phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp trong công tác quản lý nhà nước theo từng ngành, lĩnh vực được giao; các thông tin phản ánh về nội dung chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; các thông tin phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cản trở, gây phiền hà của cán bộ công chức trong thực thi công vụ; thông tin nội dung khảo sát đánh giá chỉ số Chi phí không chính thức, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm đảm bảo theo nội dung Chương trình phối hợp đã ký kết năm 2020 giữa Thanh tra tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa, triển khai thực hiện theo các nội dung theo chức năng nhiệm vụ. Định kỳ thực hiện đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan chủ trì các chỉ số thành phần kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để B/c);
- Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP tỉnh; (p/hợp t/h)
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cảnh sát PCCC- Công an tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Các phòng NV TTra tỉnh;
- Lưu: VT, PCTN.

CHÁNH THANH TRA



Điệp Văn Chiến

